

ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๗.๑/ว

๖๖๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

จันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ คลินิกทันตกรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป, หัวหน้างานการเงิน
และหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มีประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพิ่มขึ้นจากอัตราที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กลุ่มกฎหมาย

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๗๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๘๘



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการโอนย้ายไปตามภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๕๔ แห่ง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติงานในคลินิกดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพิ่มขึ้นจากอัตราที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ (๑) แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๕๘๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในคราวการประชุม

/ครั้งที่...

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในข้อ ๔

๔.๓ อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ที่ปฏิบัติงาน ณ คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ดังนี้

๑) นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข จากอัตราชั่วโมงละ ๘๐ บาท เป็นอัตราชั่วโมงละ ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท

๒) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค จากอัตรา ชั่วโมงละ ๖๐ บาท เป็นอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท

๓) เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค จากอัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท เป็นอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท

๔) เจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด ตามข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนนทำยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้เบิกตามวุฒิการศึกษาที่เริ่มต้นของสายงานในตำแหน่งที่เบิกค่าตอบแทน ดังนี้

- สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า จากอัตราคนละ ๑๘๐ บาท เป็นอัตราคนละ ๓๖๐ บาท

- สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า จากอัตราคนละ ๒๔๐ บาท

(ก) ในวันทำการ เป็นอัตราคนละ ๔๐๐ บาท

(ข) ในวันหยุดราชการ เป็นอัตราคนละ ๔๘๐ บาท

- สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากอัตราคนละ ๓๐๐ บาท

(ก) ในวันทำการ เป็นอัตราคนละ ๔๐๐ บาท

(ข) ในวันหยุดราชการ เป็นอัตราคนละ ๖๐๐ บาท

๒. นอกเหนือจากที่เพิ่มเติมข้างต้น ให้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนนทำยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. บรรดาประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาบับใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา